

การประชุมโครงการคัดเลือกสินค้า โครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 7 และ
เวทีเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop”
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



บรรยากาศในห้องประชุม

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารวิจัยและพัฒนา มก. รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์กล่าวเปิดการประชุมโครงการคัดเลือกสินค้า โครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 7

ในช่วงแรกเป็นการชี้แจงรายละเอียดโครงการ Farmer Shop และเงื่อนไขการส่งสินค้าเข้าร่วมจำหน่ายในร้าน Farmer Shop โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop โดยคุณกาญจนา คุณกาญจน์ คุณบรรหาร แสงฟ้าสุวรรณ คุณสุขุมไวทยธำรงค์ และคุณสมพงษ์ ชุ่มเพ็งพันธ์

หลังจากนั้นเป็นกระบวนการคัดเลือกสินค้า นำเสนอสินค้าเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งมีคณะกรรมการคัดเลือกสินค้า ได้แก่ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ ผู้เชี่ยวชาญสายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและคุณศรดา โดหะนะ นักวิจัยเชี่ยวชาญสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

ในการคัดเลือกครั้งนี้มีผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต ร่วมนำสินค้ามาคัดเลือกจำนวน 17 ราย มีสินค้าทั้งสิ้น 92 รายการ อาทิ วิชากิจชุมชนชนทัยทิพย์ ผู้ผลิตผงโรยข้าวรสปลาและสาหร่าย ฟาร์มผึ้งเทพภักดี ผู้ผลิตน้ำผึ้งดอกไม้ป่า ไร่รักษมน ผู้ผลิตมะขามหวาน ฯลฯ

ในช่วงบ่ายเป็นการประชุมหารือระบบการนำสินค้าเข้าจำหน่ายร้าน Farmer Shop โดยมีผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop และ ศศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ นักวิจัยโครงการร่วมเป็นวิทยากรตอบข้อสงสัย-ข้อซักถามบนเวทีโดยมีการระดมความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ Farmer Shop” โดยมีประเด็นในการหารือคือ

1. ข้อเสนอสำหรับผู้ประกอบการในการมีส่วนร่วมกับ Farmer Shop
2. องค์ความรู้ที่ต้องการ
3. ข้อเสนอแนะสำหรับแนวทางการขับเคลื่อน

หลังจากนั้นผู้อำนวยการฯ คณะกรรมการบริหารร้าน Farmer Shop และนักวิจัยได้ประชุมหารือการวางระบบการนำสินค้าเข้าจำหน่ายในร้าน Farmer Shop และ Outlet ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการวางระบบบริหารจัดการร้าน Farmer Shop เพื่อให้ง่ายต่อการจัดซื้อ การบริหารจัดการสต็อกสินค้า การจัดทำบัญชี



บรรยากาศในห้องประชุม